

๒.๖ ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องวางเงินมัดจำ ไว้ร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ) ของราคาที่เสนอ และต้องชำระเงินส่วนที่เหลือภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่เทศบาลตำบลหัวดง บอกรับราคา หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว เทศบาลตำบลหัวดง จะริบเงินมัดจำทั้งหมด และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายทอดตลาดพัสดุจำนวน ๑ รายการ ให้แก่ผู้ชนะการเสนอราคา และหากเทศบาลตำบลหัวดง จะต้องดำเนินการขายทอดตลาดครั้งใหม่ และปรากฏว่าผลการเสนอราคาในการขายทอดตลาดครั้งใหม่ได้ราคาต่ำกว่าการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องยินยอมชำระเงินส่วนที่ขาดในทันที หรืออย่างช้าไม่เกิน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

๒.๗ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับพัสดุที่ขายทอดตลาด โดยจะเรียกร้องใดๆ จากเทศบาลตำบลหัวดง ไม่ได้

๒.๘ ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุนอกจากเทศบาลตำบลหัวดง ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ชำระค่าพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือวันที่ได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี หากไม่ดำเนินการขนย้ายพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด เทศบาลตำบลหัวดง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะริบเงินค่าพัสดุ

ผู้ชนะการเสนอราคาต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกระทำการขนย้ายแทน เว้นแต่กรณีมีเหตุผลและความจำเป็น ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขนย้ายแทนได้ โดยจะต้องมีเอกสารการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงต่อเทศบาลตำบลหัวดง ณ วันที่ดำเนินการขนย้ายด้วย

### ๓. กำหนดการขายทอดตลาด

๓.๑ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขายทอดตลาดในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เริ่มลงทะเบียน เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๙.๓๐ น. และเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดพัสดุที่จะขายทอดตลาด เวลา ๑๙.๔๕ น. ณ เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เทศบาลตำบลหัวดง ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาที่ไม่ได้เข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดพัสดุที่จะขายทอดตลาดและลงทะเบียนเข้าเสนอราคาตามวัน เวลา สถานที่ ตามที่เทศบาลตำบลหัวดง กำหนด

๓.๒ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคา ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยต้องนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดำเนินการขายทอดตลาดของเทศบาลตำบลหัวดง และนำต้นฉบับ มาแสดงเพื่อประกอบการตรวจสอบด้วย เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาลงทะเบียน เทศบาลตำบลหัวดง จะไม่รับผู้เข้าร่วมการเสนอราคาเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และจะเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดในเวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับเอกสารการขายทอดตลาด ใบเสนอราคา ได้ที่ กองคลัง งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลหัวดง ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลหัวดงหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๕๔๒-๗๒๒๒ ต่อ ๑๐๒ ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.huadong.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิรุจ สุกสา)

นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง